



Công ty có hệ thống căn cứ rộng với căn cứ chính đặt tại sân bay Vũng Tàu và các căn cứ phụ đặt tại Côn Đảo, Năm Căn, Tân Sơn Nhất nhằm đáp ứng các hoạt động bay cần sự nhanh chóng, kịp thời như cấp cứu y tế, cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ quân sự.

Căn cứ Tân Sơn Nhất - TP. Hồ Chí Minh

Sân bay Vũng Tàu

Sân bay Năm Căn - Cà Mau

Sân bay Côn Đảo



CÔNG TY TRỰC THĂNG MIỀN NAM

Địa chỉ: Sân bay Vũng Tàu, số 36, đường 30/4, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: 0254. 3838 301 - Fax: 0254. 3838 466

Website: www.vnhs.com.vn

CÙNG BAY TỚI THÀNH CÔNG



GIỚI THIỆU

Công ty Trực thăng Miền Nam được thành lập ngày 11.03.1985, trải qua hơn 33 năm hoạt động với thành tích gần 300.000 giờ bay an toàn tuyệt đối, là một trong những nhà cung cấp dịch vụ trực thăng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, hoạt động chính là bay phục vụ thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam. Công ty là sự lựa chọn tốt nhất đối với các công ty dầu khí trên thế giới khi đến hoạt động tại Việt Nam.

Đội trực thăng gồm 19 chiếc thuộc nhiều chủng loại như: EC-225, Super Puma AS332 L2, AW-189, EC-155B1, Mi... cùng đội ngũ phi công, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm được đào tạo cơ bản trong nước và nâng cao tại các nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Ý... Công ty sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ hàng không của khách hàng trong và ngoài nước.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại sân bay Vũng Tàu, vị trí thuận lợi giúp cho việc di chuyển, trao đổi thông tin được dễ dàng, nhanh chóng, đáp ứng tốt các yêu cầu về dịch vụ bay thăm dò, khai thác dầu khí, du lịch và các dịch vụ hàng không khác.



DỊCH VỤ



1. BAY PHỤC VỤ THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ:

Công ty đã có bề dày kinh nghiệm trong bay phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ở trong nước từ năm 1979 cùng đội ngũ phi công giàu kinh nghiệm và đội trực thăng hiện đại đáp ứng tốt các tiêu chuẩn bay biển, phục vụ thành công nhiều chiến dịch khoan của các tập đoàn, công ty dầu khí lớn hoạt động tại Việt Nam cũng như ở các nước: Na Uy, Malaysia, Đông Timo...



2. BAY DU LỊCH - DỊCH VỤ:

Công ty sẵn sàng cung cấp các chuyến bay để phục vụ vận chuyển khách, ngắm cảnh, quay phim chụp ảnh, nhảy dù hoặc khảo sát địa hình.... Ngoài ra, Công ty còn cung cấp các dịch vụ trực thăng treo cầu hàng ngoài đặc biệt như thay dầu đuốc, tời cầu người, cầu hàng hóa...



3. BAY CỨU HỎA:

Với ưu thế về tốc độ, thời gian cũng như khả năng tiếp cận những địa hình phức tạp, đội bay của Công ty giúp kiểm soát những đám cháy trên khu vực rộng như rừng, các khu công nghiệp... Công ty đã tham gia hoạt động bay chữa cháy rừng tại Indonesia từ năm 2016 đến nay.



4. BAY TÌM KIẾM - CỨU HỘ VÀ CẤP CỨU Y TẾ:

Đội bay của Công ty luôn sẵn sàng có mặt kịp thời trong các trường hợp khẩn cấp như tìm kiếm, cứu hộ, cấp cứu y tế cho người và tàu gặp nạn, các bệnh nhân trong tình trạng nguy cấp....



5. CHO THUÊ TRỰC THĂNG VÀ NHÂN CÔNG:

Công ty sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để cho thuê trực thăng, nhân công (phi công, kỹ thuật viên) phục vụ các hoạt động bay đất liền, bay biển tại các thị trường trên thế giới. Đội ngũ phi công và nhân viên kỹ thuật được tích lũy kinh nghiệm hoạt động thực tế tại các nước như Na Uy, Ấn Độ, Đông Timor, Malaysia, Indonesia... và nhận được sự đánh giá cao từ phía khách hàng, đối tác về trình độ cũng như sự chuyên nghiệp.



6. HUẤN LUYỆN PHI CÔNG VÀ KỸ THUẬT VIÊN:

Đội ngũ giáo viên bay và giáo viên kỹ thuật nhiệt tình, dày dặn kinh nghiệm với các chứng nhận về huấn luyện được Cục Hàng không Việt Nam cấp cùng cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại đáp ứng việc tổ chức giảng dạy, thực hành bài bản.



7. DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG:

Là đơn vị bảo dưỡng trực thăng được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn, cùng đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên hàng không giàu kinh nghiệm với cơ sở hạ tầng được trang bị hiện đại, Công ty sẵn sàng cung cấp các dịch vụ về bảo trì, bảo dưỡng trực thăng, hiệu nghiệm các trang thiết bị. Công ty cũng cung ứng và cho thuê phụ tùng, dụng cụ chuyên dùng.



8. CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ SÂN BAY:

Với vai trò vừa là nhà khai thác trực thăng cũng vừa là đơn vị quản lý sân bay Vũng Tàu, Công ty sẵn sàng cung cấp dịch vụ hàng không cho các hoạt động bay trong khu vực như hangar, an ninh vận chuyển, điều hành cất hạ cánh,...



ĐỘI MÁY BAY





EC-225/H-225

Nhà sản xuất: *Airbus Helicopters (Pháp)*
 Trọng lượng cất cánh tối đa: 11.000 kg
 Số ghế tối đa: 2 phi công/19 hành khách
 Động cơ: 2 động cơ *Turbomeca Makila 2A1*,
 công suất 2097 h.p.
 Tốc độ bay trung bình: 257 km/h
 Tầm bay tối đa: 920 km



AW-189

Nhà sản xuất: *Leonardo Helicopters (Ý)*
 Trọng lượng cất cánh tối đa: 8.600 kg
 Số ghế tối đa: 2 phi công/16 hành khách
 Động cơ: 2 động cơ *GE CT7-2E1*
 Tốc độ bay trung bình: 269 - 287 km/h
 Tầm bay tối đa: 907 km

SUPER PUMA AS332 L2

Nhà sản xuất: *Airbus Helicopters (Pháp)*
 Trọng lượng cất cánh tối đa: 9.300 kg
 Số ghế tối đa: 2 phi công/19 hành khách
 Động cơ: 2 động cơ *Turbomeca Makila 1A2*,
 công suất 1745 h.p.
 Tốc độ bay trung bình: 251 - 277 km/h
 Tầm bay tối đa: 851 km



MI-172

Nhà sản xuất: *Kazan Helicopters (Nga)*
 Trọng lượng cất cánh tối đa: 13.000 kg
 Số ghế: 3 thành viên đội bay/22 hành khách
 Động cơ: 2 động cơ *TV3 - 117VM*,
 công suất 2000 h.p.
 Tốc độ bay trung bình: 240 - 250 km/h
 Tầm bay tối đa: 620 km



EC-155B1/H-155B1

Nhà sản xuất: *Airbus Helicopters (Pháp)*
 Trọng lượng cất cánh tối đa: 4.920 kg
 Số ghế: 2 phi công/12 hành khách
 Động cơ: 2 động cơ *Turbomeca Ariel 2C2*,
 công suất 935 h.p.
 Tốc độ bay trung bình: 225 - 276 km/h
 Tầm bay tối đa: 671 km



MI 17-1V

Nhà sản xuất: *Kazan Helicopters (Nga)*
 Trọng lượng cất cánh tối đa: 13.000 kg
 Số ghế: 3 thành viên đội bay/22 hành khách
 Động cơ: 2 động cơ *TV3 - 117VM*,
 công suất 2000 h.p.
 Tốc độ bay trung bình: 220 - 250 km/h
 Tầm bay tối đa: 590 km

CƠ SỞ HẠ TẦNG



Công ty luôn đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng đầy đủ, chất lượng để hỗ trợ dịch vụ một cách tốt nhất. Hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, khép kín, đáp ứng đầy đủ các quy định của Cục Hàng không Việt Nam như:

* **Nhà ga hàng không sân bay Vũng Tàu:** được đầu tư các trang thiết bị kiểm tra an ninh hiện đại phục vụ việc làm thủ tục. Ngoài ra nhà ga còn có các tiện ích khác dành cho hành khách trong thời gian chờ chuyến bay.



* **Đài kiểm soát không lưu:** được trang bị các máy móc chuyên dụng có độ chính xác cao, đáp ứng mọi yêu cầu về thông tin khí tượng, kiểm soát không lưu, chỉ huy điều hành phục vụ bay.



* **Đường băng, sân đậu và các trang thiết bị sân bay** hỗ trợ thông tin liên lạc và dẫn đường hiện đại như: NDB, ILS, VOR/DME, hệ thống đèn đêm được đầu tư trang bị để đảm bảo cho việc thực hiện các chuyến bay trong mọi điều kiện thời tiết được an toàn.



* **Xưởng bảo dưỡng** bảo đảm cho 02 chiếc trực thăng bảo trì cùng lúc với đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ đặc biệt, có thể bảo trì ban đêm. Ngoài ra xưởng còn có phòng hiệu nghiệm dùng để phục vụ cho công tác kiểm định thiết bị.



* Hangar: 08 cái, mỗi cái có sức chứa đến 04 chiếc trực thăng tầm xa.



ĐỐI TÁC



MHS Aviation



KHÁCH HÀNG

